

## 6. โครงการในอนาคต

### - ไม่มี -

#### — 6.1 ให้การสนับสนุนสัญญาเช่าทางการเงิน นอกเหนือสินเชื่อไอที ร่วมกับลูกค้า แก่สถาบันการศึกษาของรัฐ

ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ดำเนินการให้การสนับสนุนสัญญาเช่าทางการเงินประเภทสินเชื่อไอทีร่วมกับลูกค้าแก่ภาคสถาบันการศึกษาของรัฐ บริษัทฯพบว่าสถาบันการศึกษาของรัฐยังมีความต้องการในสินเชื่อประเภทอื่นๆอีกหลากหลายชนิด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ในกรณีที่บรรลุดจุดมุ่งหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันตัวนักเรียนเองก็จะได้รับการพัฒนาให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับนักเรียนนักศึกษาในภูมิภาคอื่นๆได้ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนดังกล่าวมีหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องดนตรี อุปกรณ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือแม้กระทั่ง สระว่ายน้ำ สนามกีฬาในร่ม เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งการให้ได้ว่าซึ่งอุปกรณ์การเรียนการสอนเหล่านี้ในบางกรณีการจัดซื้อการจัดจ้างของภาครัฐโดยตรงอาจไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีมีไม่พอเพียง อีกทั้งในบางกรณีการบำรุงรักษาก็เป็นภาระที่มากขึ้นไปสำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัยเองแต่หากเป็นการเช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่งนี้จะสามารถทำได้ ซึ่งทั้งบริษัทและลูกค้าต้องการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาของประเทศดังนั้นบริษัทฯคาดว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปยังสถาบันการศึกษาของภาครัฐมากขึ้น

#### — 6.2 ให้การสนับสนุนเพิ่มวงเงินการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการยื่นประมูลงานของรัฐ

ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าแข่งขันประมูลงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดเล็กคือการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการยื่นประมูลงาน (Bid Bond) เนื่องจากต้องวางหลักประกันเงินสดประมาณ ร้อยละ 30-400 แก่สถาบันการเงินเพื่อให้ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อใช้ในการยื่นประมูลงานของรัฐซึ่งเป็นภาระและลดทอนศักยภาพในการเข้าแข่งขันประมูลงาน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทเองก็ได้ให้การสนับสนุนการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการยื่นประมูลงานของรัฐอยู่แล้วแต่เป็นวงเงินค่อนข้างต่ำเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเงินทุนของบริษัทดังนั้นบริษัทฯคาดว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดสรรวงเงินเพิ่มขึ้นจากวงเงินปัจจุบันที่บริษัทมีอยู่ เพื่อรองรับการดำเนินการตามเป้าหมายนี้

#### — 6.3 ให้การสนับสนุนเพิ่มวงเงินสินเชื่อโครงการ (Project Finance)

การรับซื้อลดลูกหนี้การค้าหรือการให้สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) เป็นการสนับสนุนสินเชื่อภายหลังการดำเนินงานเสร็จแล้ว (Post Finance) แต่ผู้ประกอบการจะไม่สามารถทำงานได้สำเร็จหากไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อจัดหาสินค้าเพื่อส่งมอบได้ ซึ่งสินเชื่อโครงการนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มโอกาสในการเข้าแข่งขันของผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในปัจจุบันบริษัทได้ให้การสนับสนุนอยู่แล้วแต่อยู่ในขั้นเริ่มต้นการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทฯคาดว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดสรรวงเงินเพื่อรองรับการดำเนินการตามเป้าหมายนี้ ซึ่งการเติบโตของสินเชื่อโครงการจะส่งผลทำให้สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัทเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากเมื่อลูกค้าสามารถจัดหาสินค้าให้แก่ลูกค้าของลูกค้านั้นได้ก็จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อโครงการเป็นสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องต่อไป